
   บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2  ประจำป 2566 
วันจันทรท่ี  28  สิงหาคม  2566  เวลา  09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน 
.................................................. 

    ผูมาประชุม 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 

1.นายประดิษฐ     เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน ประดิษฐ      เมืองลือ 
2.นายคำรณ        จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน คำรณ         จายโจง 
3.นางสาวอุไร       สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานแปน อุไร            สมอุทัย 
4.นายณรงค         เชื้อเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ณรงค         เชื้อเย็น 
5.นายจิรพงค        อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน จิรพงค        อุประโจง 
6.นางจันทรแสง     จิตอาร ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน จันทรแสง     จิตอาร ี
7.นายวสุพล         มูลเทพ สมาชกิสภาเทศบาลตำบลบานแปน วสุพล          มูลเทพ 
8.นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน พรพิมล        สใุจโรจน 
9.นายถนอม          ญาณะโรจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ถนอม          ญาณะโรจน 
10.นางพรรณรัตน   อุประโจง สมาชกิสภาเทศบาลตำบลบานแปน พรรณรัตน     อุประโจง 
11.นายภาคิน        หลาเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ภาคิน           หลาเมือง 
12.นายสงัด          เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน สงัด             เขียวธง 

 
      ผูเขารวมประชุม 

ช่ือ - สกลุ ตำแหนง ลายมือช่ือ 
1.นายมนัสน          หมองตะ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน มนัสน            หมองตะ 
2.นายชวโรจน        ก่ิงแกว รองนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ชวโรจน          ก่ิงแกว 
3.นายรังสรรค        ยะสงา รองนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน รังสรรค          ยะสงา 
4.นางเครือมาส       หมองตะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบานแปน เครือมาส         หมองตะ 
5.ร.ต.วิทยา           อุปละ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน วิทยา             อุปละ 
6.นางพิมพนารา     ภูวดลรุงเรือง รก.ปลัดเทศบาลตำบลบานแปน พิมพนารา       ภูวดลรุงเรือง 
7.นายพรศักดิ์        แกววิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบานแปน พรศักดิ์           แกววิจิตร 
8.นายเอรวัตร         ลังกาพินธุ หัวหนาสำนักปลัด เอรวัตร          ลังกาพินธุ 
9.นายณัฐวิโรจน โชติธนชญาณนนท ผูอำนวยการกองชาง ณัฐวิโรจน   โชตธินชญานนท 
10.นางรัตนติยา     พงษวิทยานุกฤต ผูอำนวยการกองคลัง รัตนติยา     พงษวิทยานุกฤต 
11.นายไกรยศ       คำมูล ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรฯ ไกรยศ            คำมูล 
12.นายรังสรรค       ขวางแปน ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค          ขวางแปน 
13.นางสาวนภัสสร   ยะอนันต ผูอำนวยการกองสวัสดิการสงัคม นภัสสร          ยะอนันต 
14.นางสาวอธิชา     แกวพิงค นิติกร อธิชา             แกวพิงค 
15.นางสาวอมรรัตน    อูปเวียง เจาพนักงานธุรการ อมรรัตน         อูปเวียง 
16.นางสาวรุงนภา   เกียรติปรีชากุล หวัหนาฝายอำนวยการ รุงนภา        เกียรติปรีชากุล 
17.นางมธุรา          ทะจู หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ มธรุา             ทะจู 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เม่ือถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปนทุกคน               
เขาหองประชุม  แลวรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปนวา วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2566 วันจันทรท่ี 28 สิงหาคม 2566 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน        
เขารวมการประชุมสภาเทศบาลครบท้ังหมด 12 ทาน จากนั้นเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลตำบล บานแปน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจำป 2566  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: สวัสดีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน รวมถึงหัวหนาสวนราชการ 
การประชุมในวันนี้ เปนการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2566                
ในวันจันทรท่ี 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบล 
บานแปน  มีระเบียบวาระการประชุมท้ังหมด 5 วาระ เรื่องแรกท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

 เรื่องแรก รับแจงจากสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมในชวงเดือนสิงหาคมและ
กันยายน เรื่องยาเสพติด และการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล เชิญหัวหนาสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมรับทราบ 

นายเอรวัตร: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
หน.สำนักปลดั ผมนายเอรวัตร ลังกาพินธุ  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดจะไดดำเนินการ                

จัดอบรม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการบานแปนรวมใจขจัดภัยยาเสพติด ในวันท่ี 
29 สิงหาคม 2566 ณ บานสวนพรพนา ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน   

 2.โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ในวันท่ี 15-16 กันยายน 2566 ณ จังเก้ิล เดอคาเฟ บานถวาย อ.หางดง                   
จ.เชียงใหม  ท้ัง 2 โครงการ เรียนเชิญคณะผูบริหารและสมาชิกสภา ทุกทานเขารวม
โครงการโดยพรอมเพรียงกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการ ประชุมสภาเทศบาลตำบล            
บานแปน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2566 เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม 2566   มีสมาชิก  

             ทานใดหรือทานผูบริหารจะแกไข ขอเชิญครับ  เชิญสท.ณรงค  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายณรงค เชื้อเย็น สมาชิกสภา
เทศบาล ขอสอบถาม รายงานการประชุมตามท่ีไดแนบมา ผมไดหนา 22 จำนวน 2 แผน 
ไมทราบวา ทานใดไดรับเหมือนผมหรือไม แต 2 แผน มีรายละเอียดเหมือนกันครับ 

ประธานสภา: ขอทานเลขานุการสภาเทศบาล ชวยตรวจสอบ 
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นางสาวอุไร: เรียนทานประธานสภา การตรวจสอบพบวา สมาชิกสภาทานอ่ืนไดรับรายงานการประชุม  
เลขานุการสภา หนาท่ี 22 เพียงแผนเดียว สวนของสท.ณรงค  ไดรับรายงานการประชุมหนาท่ี 22     

จำนวน  2 แผน รายละเอียดเหมือนกันท้ัง 2 แผน สาเหตุเนื่องจาก หนาท่ี 22 เกินไป
จำนวน 1 แผนคะ             

ประธานสภา: ทานสท.ณรงค รับทราบนะครับ หนาท่ี 22 เกินมา 1 แผน และผมขอแกไขหนาท่ี 11 
บรรทัดท่ี 22  1.ปลัดเทศาล แกไขเปน 1.ปลัดเทศบาล  จะมีสมาชิกสภาทานใดหรือ               
ทานผูบริหารจะแกไขในสวนใดอีกหรือไม ขอเชิญครับ  ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะถือวา               
ท่ีประชุมสภาแหงนี้ใหการรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจำป 2566  เม่ือวันท่ี 15 สงิหาคม 2566  

มติท่ีประชุม ใหแกไขรายงานการประชุมหนาท่ี 11  บรรทัดท่ี 22 1.ปลัดเทศาล แกไขเปน                       
1.ปลัดเทศบาล และใหการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน                
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจำป 2566  เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม 2566  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 

3.1 รายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในการพิจารณา                     
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2567 

ประธานสภา สำหรับรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  รางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำป งบประมาณ  พ .ศ.2567  ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ                        
รางเทศบญัญัติฯ  เสนอผลการพิจารณาแปรญัตติใหท่ีประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

สท.ถนอม:  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชกิสภาทุกทาน ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบานแปน  

ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567  
ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2566  เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2566 และ
ไดมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน  3 คน  ประกอบดวย 
1.นายถนอม ญาณะโรจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน เปนกรรมการแปรญัตติ             
คนท่ี  1 

   2.นายวสุพล มูลเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี  2 
   3.นายสงัด  เขียวธง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี  3 

โดยมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567  เปนเวลา 3 วัน นับตั้งแตวันท่ี 16 – 18  สิงหาคม 2566 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ท้ังนี้ผูไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ ไดมีมติเลือก                  
นายถนอม  ญาณะโรจน  เปนประธานคณะกรรมการฯ เลือกนายวสุพล มูลเทพ                     
เปนกรรมการ และเลือกนายสงัด เขียวธง เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ ท้ัง 
3 ทาน ไดมาปฏิบัติหนาท่ีรับคำเสนอแปรญัตติฯ ท้ัง 3 วัน  ดังนี้ 
1.ปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 16 สิงหาคม 2566  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฎวา
ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ยื่นเสนอคำแปรญัตติ 
2.ปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 17 สิงหาคม 2566  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฏวา  
มีนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน  ยื่นเสนอคำแปรญัตติ 
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3.ปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 18 สิงหาคม 2566  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฎวา
ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ยื่นเสนอคำแปรญัตติ 
คณะกรรมการไดมีหนังสือเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ผูเสนอคำแปรญัตติและ
หัวหนาสวนราชการของเทศบาล เขารวมประชุมเม่ือวันท่ี  21 สิงหาคม  2566 เวลา 
14.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
พ.ศ.2567 อยางรอบคอบ เพ่ือประโยชนแหงเทศบาล จึงเสนอรายงานและบันทึก
ความเห็นตอประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน  ดังนี้ 

   1.การพิจารณาคำแปรญัตต ิ
1.1 หนา 239  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน 
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก              
คอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงทองถ่ิน 15 - 023 ซอย 13 (ซอยกลางบาน) บาน                  
บอโจง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน เพ่ือจายเปนคาเสริมผิว                 
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดกวาง  4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 282 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผวิจราจรไมนอยกวา  1,128 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน   
นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ผูเสนอคำแปรญัตติ ขอแปรเปลี่ยนแปลงความประสงคของ
โครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน  และ
สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay)  รหัสทางหลวงทองถ่ิน 15 - 023 ซอย 13 (ซอยกลางบาน) (ชวงท่ี 3)                  
บานบอโจง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน เพ่ือจายเปนคาเสริมผิว             
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)  ขนาดกวาง 3.30 -  4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ยาว  
323.00  เมตร หรือมี พ้ืน ท่ีผิวจราจร รวมไมนอยกวา  1 ,205.85  ตารางเมตร 
งบประมาณ 500,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน   
- คณะกรรมการฯ มีมติ ให เปลี่ยนแปลงความประสงคของโครงการ ดังนี้  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน  และสิ่งกอสราง ประเภท 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)  รหัสทาง
หลวงทองถ่ิน 15 - 023 ซอย 13 (ซอยกลางบาน) (ชวงท่ี 3) บานบอโจง ตำบลหนอง
หนาม อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน เพ่ือจายเปนคาเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay)  ขนาดกวาง 3.30 -  4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 323.00 เมตร หรือ  
มีพ้ืนท่ีผิวจราจร รวมไมนอยกวา  1,205.85 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน    
2.การแกไขขอความ 
2.1 นายสงัด  เขียวธง คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแแกไขเปลี่ยนแปลงขอความ ในหนาท่ี 
19  ชื่อนายอำเภอเมืองลำพูน เดิม นายโยธิน  ประสงคความดี  เปน นายสมาน  กองแกว  
นายอำเภอเมืองลำพูน 
- คณะกรรมการฯ มีมติ ใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความ หนาท่ี  19   ชื่อนายอำเภอเมือง
ลำพูน  เดิม นายโยธิน  ประสงคความดี  เปน นายสมาน  กองแกว  นายอำเภอเมืองลำพูน 
3.สำหรับรายละเอียดและขอความอ่ืน ๆ  ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
พ.ศ.2567 ท่ีไมมีการเสนอคำแปรญัตติและขอแกไข  คณะกรรมการฯ เห็นวามีความ
เหมาะสมแลว  ใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ 
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จึงเรียนมาเพ่ือใหประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ไดรับทราบ 
และขอใหประธานสภาเทศบาล พิจารณาดำเนินการใหสภาเทศบาลตำบลบานแปน                
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2567 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3) 

ประธานสภา:  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดเสนอผลการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณพ.ศ.2567 แลวนั้น ปรากฏวามีนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน                
ขอแปรญัตติ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565  ขอ 51 กำหนดวาในการพิจารณา                
รางขอบัญญัติวาระท่ี 2  ใหปรึกษาเรียงลำดับขอเฉพาะท่ี มีการแปรญัตติ  หรือ ท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะมติเปนอยางอ่ืน  ซ่ึงใน
การพิจารณาในวาระท่ี 2 นี้  จะไมมีการลงมติวารับหรือไมรับรางเทศบัญญัติแตอยางใด  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวามีการขอแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดวยกับ              
ผูแปรญัตติฯ  รวมถึงคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยังไดขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใน              
รางเทศบัญญัติฯ   
- ดังนั้นสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม  เชิญครับ   
เชิญสท.คำรณ จายโจง 

สท.คำรณ: เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ขอขอบคุณทุกทาน ท่ีชวยกันแกไขปญหาของบานบอโจง และขอใหดำเนินการสรางถนนให
ไดตามมาตรฐาน น้ำยางดี ไมหลุดรอนงายครับ 

ประธานสภา: ทานสท.คำรณ แจงขอบคุณและขอใหการดำเนินการกอสรางถนน ใชของดีมีมาตรฐาน              
ไมวาสวนผสมหรือน้ำยางตางๆ ใหมีมาตรฐาน ไมหลุดรอนงาย เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผมจะกำชับผูตรวจรับงานใหรอบคอบ  
นายกเทศมนตรีฯ เปนไปตามมาตรฐานครับ 

ประธานสภา: สมาชิกสภาเทศบาลทานสอบถามอีกหรือไม สถานท่ีดำเนินการกอสราง ตามภาพท่ีทุกทาน
ไดรับชม หากท่ีประชุมสภาทองถ่ินเห็นดวยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นดวยการแกไขขอความ
ใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  ดังนั้นผมจะใหสมาชิกสภา
เทศบาลลงมติในคำเสนอขอแปรเปลี่ยนแปลงความประสงคของโครงการ 
-หนาท่ี 239 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน 
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก    
คอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงทองถ่ิน 15 - 023 ซอย 13 (ซอยกลางบาน) บาน           
บอโจง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำลำพูน เพ่ือจายเปนคาเสริมผิว  
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดกวาง  4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 282 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  1,128 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน   
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ขอแปรเปลี่ยนแปลงความประสงคของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน  และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)  รหัสทางหลวงทองถ่ิน 15 - 023 ซอย 
13 (ซอยกลางบาน) (ชวงท่ี 3) บานบอโจง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัด
ลำพูน เพ่ือจายเปนคาเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)  ขนาดกวาง 3.30 -  
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 323.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร รวมไมนอยกวา  
1,205.85 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลบานแปน   
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหแปรเปลี่ยนแปลงความประสงคของโครงการ กรุณา
ยกมือข้ึนครับ ขอทานเลขานุการสภาชวยนับดวยครับ เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาล 
เห็นชอบใหแปรเปลี่ยนแปลงความประสงคของโครงการฯ  จำนวน 12 เสียง 
-ตอไปเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ คือ เปลี่ยนแปลงขอความ
ในหนาท่ี 19 ชื่อนายอำเภอเมืองลำพูน เดิม นายโยธิน ประสงคความดี  เปลี่ยนแปลงเปน  
นายสมาน  กองแกว  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความ 
กรุณายกมือข้ึนครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความ               
จำนวน 12 เสียง  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแปรเปล่ียนแปลงความประสงคของโครงการ 
-หนาท่ี 239 งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภท คากอสราง
ส่ิงสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)  รหัสทางหลวง
ทองถิ่น 15 - 023 ซอย 13 (ซอยกลางบาน) (ชวงท่ี 3) บานบอโจง ตำบลหนอง
หนาม อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน เพ่ือจายเปนคาเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay)  ขนาดกวาง 3.30 -  4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 323.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร รวมไมนอยกวา  1,205.85 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 
บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน  จำนวน 12 เสียง 
-เห็นชอบใหแกไขเปล่ียนแปลงขอความในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ คือ เปล่ียนแปลง
ขอความในหนาท่ี 19 ช่ือนายอำเภอเมืองลำพูน เดิม นายโยธิน ประสงคความดี  
เปล่ียนแปลงเปน  นายสมาน  กองแกว จำนวน 12 เสียง 

ประธานสภา: ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ               
พ.ศ.2567  ในวาระท่ี 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3 ) พ.ศ.2565  ขอ 52 กำหนดไววา                    
การพิจารณารางขอบัญญัติ วาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย เวนแต ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดมี
มติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควร  ผมขอถามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลวา  สมาชิกสภา
เทศบาลทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ               
พ.ศ.2567  ตราเปนเทศบัญญัติ ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ ขอทานเลขานุการสภาฯ               
ชวยนับดวยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบและใหผานวาระท่ี 3 จำนวน 12  เสียง  
ซ่ึงทางเทศบาลจะไดนำเสนอตอ ผูวาราชการจังหวัดลำพูนเพ่ือลงนามประกาศใชตอไป 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567                

ตราเปน เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบานแปน จำนวน 12 เสียง ประกอบดวย                  
นายประดิษฐ  เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล/นายคำรณ จายโจง รองประธานสภา
เทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานกุารสภาเทศบาล/สท.ณรงค  เช้ือเย็น/สท.จิรพงค 
อุประโจง/สท.จันทรแสง จิตอารี/สท.วสุพล มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน/สท.ถนอม 
ญาณะโรจน/สท.พรรณรตัน อุประโจง/สท.ภาคิน  หลาเมือง/สท.สงัด เขียวธง 

4.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
พ.ศ.2566 ไปตั้งเปนรายการใหม (สำนักปลัด) 

ประธานสภา: ตอไปเปนญัตติท่ี 4.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566                
ไปตั้งเปนรายการใหม เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ครับ 

นายมนัสน:  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน  หมองตะ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลบานแปน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566                        

ไปตั้งเปนรายการใหม 
หลักการและเหตุผล ดวยสำนักปลัด มีความประสงคจะจัดซ้ือโตะประชุม ขนาด 1200(W) 
x 600 (D) x 750 (H) mm. ราคาตัวละ 2,200 บาท จำนวน 12 ตัว รวมเปนเงิน 
26,400 บาท ราคาตามทองตลาด และจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน ขาเหล็กมีโชคปรับข้ึนลง 
ราคาตัวละ 1,900 บาท จำนวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 7,600 บาท ราคาตามทองตลาด 
เพ่ือใชในหองประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน และวัสดุสำนักงาน จำนวน 48,500 
บาท เพ่ือใชในสำนกังาน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตำบลบานแปน เพ่ือขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือ
จัดซ้ือครุภณัฑสำนักงาน จำนวน 2 รายการ และโอนเพ่ิม จำนวน 1 รายการ 
ขอระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด                 
ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 
ขอพิจารณา  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหมตอสภา
เทศบาลตำบลบานแปน ตามรายละเอียด ดังนี้  
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสราง                 
รางระบายน้ำ คสล. บริเวณหนาบาน นางวาสนา บานขวาง หมูท่ี 2 ตำบลหนองหนาม 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  ต้ังงบประมาณไว จำนวน 528,500 บาท และได
ดำเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 เปน
งบประมาณ 446,000 บาท ซ่ึงสภาเทศบาลตำบลบานแปน อนุ มัติ เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2566 จึงขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 82,500 บาท 
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม ขนาด 1200(W) x 600 (D) x 750 (H)mm 
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ราคาตัวละ 2,200 บาท จำนวน 12 ตัว รวมเปนเงิน 26,400 บาท ราคาตามทองตลาด 
2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน ขาเหล็กมีโชคปรับข้ึนลง ราคาตัวละ 
1,900 บาท จำนวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 7,600 บาท ราคาตามทองตลาด 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาตอไป 
3.โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบดำเนินการ คาวัสดุ วัสดุ
สำนักงาน เพ่ือจายเปนคาวัสดุสำนักงาน ตั้งงบประมาณไว 80 ,000 บาท คงเหลือ 
24,329 บาท โอนเพ่ิมจำนวน 48,500 บาท  

ประธานสภา: ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 เพ่ือจัดซ้ือโตะประชุม และเกาอ้ีสำนักงาน  เพ่ือใชในหองประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญทาน 
 หัวหนาสำนักปลดั ไดชี้แจงใหท่ีประชุมรับทราบ 

นายเอรวัตร: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ซ้ือโตะในหอง 
หน.สำนักปลัด ประชุมสภา โดยซ้ือเพ่ิมจำนวน 12 ตัว เพ่ือนำมาแทนโตะสีขาวท่ีใชในปจจุบัน และซ้ือเกาอ้ี 
 จำนวน 4 ตัว สำหรับเกาอ้ี อีก 8 ตัว ไดตั้งงบประมาณรายจายไวในเทศบัญญัติฯ ป 2567 
  
ประธานสภา: จะมีสมาชิกจะสอบถามหรือไมเชิญครับเชิญสท.ณรงค เชื้อเย็น 

สท.ณรงค: เรียนทานประธานสภา ผมสอบถามไมเห็นรูปแบบโตะท่ีจะขอซ้ือ 

นายเอรวัตร: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล โตะท่ีจะจัดซ้ือคือรูปแบบเดิมในปจจุบัน 
หน.สำนักปลัด ท่ีทานสมาชิกสภากำลังใชอยู สีและขนาดเทาเดิมครับ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกจะสอบถามหรือไมเชิญครับเชิญสท.ถนอม  ญาณะโรจน 

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา การจัดซ้ือในครั้งนี้ถือเปนสิ่งท่ีดี เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับ
สมาชิกสภาเทศบาล และขอใหสำนักปลัดเปลี่ยนไมคในหองประชุมสภาเทศบาล ขณะพูด 
ไมตองกม เพ่ือจะไดไมเสียบุคลิกครับ 

ประธานสภา: เชิญหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตอบขอซักถาม 

นายเอรวัตร: เรียนทานประธานสภาทานสมาชิกสภาเทศบาล สำนักปลัดมีแผนเปลี่ยนเครื่องเสียงและไมค 
หน.สำนักปลัด ท่ีในหองประชุมสภา เนื่องจากของเดิมท่ีมีอยูใชงานมานานหลายป หลายตัวชำรุด มีการ

ซอมแซมหลายครั้ง และจะไดดำเนินการสอบราคา หากมีงบประมาณเพียงพอจะนำเรียน
สภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกจะสอบถามหรือไมเชิญครับเชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 

สท.วสุพล: เรียนทานประธานสภา ผมขอเสนอใหเปลี่ยนปายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ใหสวยงามเปน
ปายอะคริลคิ ครับ 
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ประธานสภา: ผมขอเสนอการประชุมสภาเทศบาล ใหใชระบบ AI , IT ดังนี้ผมไดนำเสนอไปเม่ือสักครู
เพ่ือท่ีเราจะไดเห็นภาพสถานท่ี จุดกอสราง หรือจุดท่ีมีปญหาไปพรอมๆ กัน  สมาชิกสภา
ทานใดจะสอบถามอีกหรอืไม ถาไมมีผมขอถามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติให 
โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม        
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม ขนาด 1200(W) x 600 (D) x 750 (H) 
mm. ราคาตัวละ 2,200 บาท จำนวน 12 ตัว รวมเปนเงิน 26,400 บาท ราคาตาม
ทองตลาด 
2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน ขาเหล็กมีโชคปรับข้ึนลง ราคาตัวละ 
1,900 บาท จำนวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 7,600 บาท ราคาตามทองตลาด 
3.โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบดำเนินการ คาวัสดุ วัสดุ
สำนักงาน เพ่ือจายเปนคาวัสดุสำนักงาน ตั้งงบประมาณไว 80,000 บาท คงเหลือ 
24,329 บาท โอนเพ่ิมจำนวน 48,500 บาท  

 ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ ขอเลขานุการสภาชวยนับดวยครับ  มีสมาชิกสภาอนุมัติใหโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 ไปตั้งเปนรายการใหม  จำนวน 12 เสียง   

มติท่ีประชุม อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
รายการใหม 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม ขนาด 1200(W) x 600 
(D) x 750 (H) mm. ราคาตัวละ 2,200 บาท จำนวน 12 ตัว รวมเปนเงิน 26,400 
บาท ราคาตามทองตลาด 
2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน ขาเหล็กมีโชคปรับข้ึนลง ราคา
ตัวละ 1,900 บาท จำนวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 7,600 บาท ราคาตามทองตลาด 
3.โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารงานท่ัวไป งบดำเนินการ คาวัสดุ วัสดุ
สำนักงาน เพ่ือจายเปนคาวัสดุสำนักงาน ตั้งงบประมาณไว 80,000 บาท คงเหลือ 
24,329 บาท โอนเพ่ิมจำนวน 48,500 บาท  
จำนวน 12 เสียง ประกอบดวย นายประดิษฐ  เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล                   
นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภา
เทศบาล/สท.ณรงค  เช้ือเย็น/ สท.จริพงค อุประโจง/ สท.จันทรแสง จิตอารี/ สท.วสุพล 
มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน/ สท.ถนอม ญาณะโรจน/ สท.พรรณรัตน อุประโจง               
สท.ภาคิน  หลาเมือง/ สท.สงัด เขียวธง 

4.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
พ.ศ.2566 ไปตัง้เปนรายการใหม (กองยุทธศาสตรฯ) 

ประธานสภา: ตอไปเปนญัตติท่ี 4.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566                
ไปตั้งเปนรายการใหม เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ครับ 
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นายมนัสน:  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน  หมองตะ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลบานแปน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566                        

ไปตั้งเปนรายการใหม 
หลักการ  เพ่ือขอใหสภาเทศบาลตำบลบานแปน พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ งบดำเนินงาน หมวดคาใช
สอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจาย
อ่ืนๆ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ         
ตั้งไว 15,000.- บาท ใชไป 13,825.- บาท ขอโอนลด 500.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 675.- บาท  
โอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวด               
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบ          
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) งบประมาณตั้งไว 7,500 บาท          
โอนเพ่ิม 500 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 8,000 บาท ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลตำบลบานแปน ไดตั้งงบประมาณไวในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) งบประมาณตั้งไว 7,500 บาท  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม
2564 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ตอมากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ไดประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับใหม
ในเดือนมีนาคม 2566 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2566 ไดปรับเกณฑราคากลาง
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) เปน 
8,000 บาท ประกอบกับเครื่องพิมพ Multifunction ในทองตลาดมีการปรับราคาท่ีสูงข้ึน 
สงผลใหไมสามารถจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาวในราคาท่ีตั้งไว  จึงขอใหเทศบาลตำบลบานแปน 
พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกลาว 
ขอระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 
ขอพิจารณา  เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและ
ถูกตองตามขอระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เห็นควรนำเสนอตอสภาเทศบาล
ตำบลบานแปน เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

ประธานสภา: ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank  
 Printer) จะมีสมาชิกสอบถามหรือไมเชิญครับ ถาไมมี ผมขอถามมตท่ีิประชุมสภาเทศบาล 
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 ทานใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม                
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม  
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) งบประมาณตั้งไว 7,500 บาท โอนเพ่ิม 500 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 8,000 บาท ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครภุัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ 
ขอเลขานุการสภาชวยนับดวยครับ  มีสมาชิกสภาอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2566 ไปตั้งเปนรายการใหม  จำนวน  12 เสียง   

มติท่ีประชุม อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
รายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวด               
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบ          
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) งบประมาณตั้งไว 7,500 บาท          
โอนเพ่ิม 500 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 8,000 บาท ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม จำนวน 12 เสียง ประกอบดวย นายประดิษฐ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล  
นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภา
เทศบาล/สท.ณรงค  เช้ือเย็น/ สท.จิรพงค อุประโจง /สท.จันทรแสง จิตอารี/ สท.วสุพล 
มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน/ สท.ถนอม ญาณะโรจน/ สท.พรรณรัตน อุประโจง  
สท.ภาคิน  หลาเมือง/ สท.สงัด เขียวธง 

4.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
บานแปน เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 เรื่อง สถานท่ี
จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566 และ เรื่อง การจัดการมูลฝอย              
ติดเช้ือ พ.ศ.2566 วาระท่ี 1 (รับหลักการ) 

ประธานสภา:   กอนท่ีจะเขาสูญัตติท่ี 4.3 ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการ
พิจารณารางเทศบัญญัติฯ  ใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 

นางสาวอุไร: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและผูเขารวม 
เลขานุการสภา ประชุมทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ  การประขุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547 (แกไขเพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2565  ขอ 43 รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอ
และมีบันทึกดังตอไปนี ้ 
1.หลักการของรางขอบันทึก   2. เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ 
ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุม 
สภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูใน 
ท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ิน อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให 
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
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ประธานสภา: ตามท่ีทานเลขานุการสภาเทศบาล ไดแจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมสภา
เทศบาลทราบ การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปนในวันนี้ ไมไดเปนการ
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ จึงสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลทานใดเสนอใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม เชิญครับเชิญสท.พรพิมล                        

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวพรพิมล สุใจโรจน สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ
ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  

ประธานสภา: ตามท่ีทานสท. พรพิมล สุใจโรจน  เสนอใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ขอผูรับรอง 2 ทาน 
ครับ  ผูรับรองคือ  สท.ถนอม ญาณะโรจน และสท.สงัด เขียวธง 
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  เชิญครับ  ถาไมมีทานใดเสนอ 
เปนอยางอ่ืน  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา ทานใดเห็นชอบใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.2566  เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2566  และเรื่อง 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 สามวาระรวดเดียว  กรุณายกมือข้ึนครับ ขอใหทาน 
ทานเลขานุการสภาเทศบาลชวยนบัเปนอันวามติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบใหพิจารณา 
สามวาระรวดเดียว จำนวน 12  เสียง 

ประธานสภา:  ตอไปเชิญนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน ผมนายมนัสน  หมองตะ นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี ตำบลบานแปน ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566 และเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566  

 เรื่องเดิม ดวยเทศบาลตำบลบานแปน ไดตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2556 เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2543  ท่ีบังคับใชในเขตเทศบาลตำบลบานแปนนั้น พบวาไมเปน
ปจจุบันและไมเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญและมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบ
กับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงในการกำหนด
ประเภทของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ท่ีเพ่ิมเง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ในการ
อนุญาต ดังนั้น จึงมีความจำเปนจะตองทบทวน แกไข และปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาวะ
ปจจุบัน และนอกจากนี้สถานการณปจจุบันไดมีโรคอุบัติใหมท่ีเกิดข้ึนทำใหเกิดขยะติดเชื้อ
เปนจำนวนมาก เพ่ือใหการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสุขาภิบาล จึงไดยกราง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ บังคับใชในเขตเทศบาล
ตำบลบานแปนตอไป 

 ขอระเบียบกฎหมาย  (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับท่ี13) มาตรา 60 และมาตรา 63 เห็นควรใหตราเทศลบัญญัต ิ

 (1.1) เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (1.2) เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 (1.3) เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 (2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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 (2.1) มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65            
เห็นควรใหตราเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (2.2) มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65              
เห็นควรใหตราเทศบัญญัติ เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 (2.3) มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65             
เห็นควรใหตราเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

 เหตุผลและความจำเปน  เพ่ือใหการดำเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไมถูกตองดวย
สุขลักษณะ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
อีกดวย สมควรกำหนดประเภทของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหเปนกิจการท่ีตองมี
การควบคุมภายในทองถ่ิน กำหนดหลักเกณฑการอนุญาตใหดำเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดำเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ดวยเหตุดังกลาว เทศบาลตำบลบานแปนมีความจำเปนท่ีจะดำเนินการยกรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เพ่ือตราเปน
กฎหมายใชบังคับตอไป  เพ่ือใหการดำเนินกิจการสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหารท่ีไม ถูกตอง ดวยสุขลักษณะ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน และ
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย สมควรกำหนดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการ
สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร หลักเกณฑการอนุญาตใหดำเนินกิจการ
สถานท่ีจำหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร หลักเกณฑการแจงเพ่ือขอหนังสือรับรอง
การแจงใหดำเนินกิจการสถานท่ีจำหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร และอัตราการออก
คาธรรมเนียมใบอนุญาต ดวยเหตุผลดังกลาว เทศบาลตำบลบานแปนมีความจำเปนตอง
ดำเนินการยกรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร เพ่ือตราเปนกฎหมายใชบังคับตอไป  และเพ่ือใหการจัดการมูลฝอย              
ติดเชื้อท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสม และถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจาย
ของโรค และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมอีกดวย ซ่ึงการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีข้ันตอนการดำเนินการหลายข้ันตอนตั้งแต 
การเก็บ ขน กำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะใน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดวยเหตุดังกลาวเทศบาลตำบลบานแปน มีความจำเปนท่ีจะยก
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือตราเปน
กฎหมายบังคับใชตอไป  

 ขอพิจารณา  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอให
เทศบาลตำบลบานแปน พิจารณาใหความเห็นชอบในการยกรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
บานแปน  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร และเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เปนไปดวยความเรียบรอย 
เปนไปตามขอระเบียบกฎหมาย และใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน นำเขาท่ีประชุมสภา
เทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปนตอไป 

ประธานสภา:  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง  การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566 และ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.256 จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไมเชิญครับ  เชิญ สท.พรพิมล 
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สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน 
 นางสาวพรพิมล  สุใจโรจน สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามปญหาถุงขยะของเทศบาล      

ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน ทานจะแกไขอยางไร 2.เขตเทศบาลตำบล         
บานแปนมีประชากรแฝงจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุท่ีเปนลูกจางในโรงงานตางๆ    
มีการสรางขยะในครัวเรือนเชนกัน แตประชากรแฝงเหลานั้น สวนใหญไมมีบานเลขท่ี จึงไม
สามารถเสียคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ ทำใหเกิดการกำจัดขยะท่ีผิดวิธี กอเกิดมลพิษ ทานจะ
มีแนวทางแกไขอยางไร และในชวงท่ีผานมา ไมมีการรณรงคกำจัดขยะ การกำจัดขยะท่ีไม
ถูกวิธี ทำใหเพ่ิมคาจัดเก็บขยะของเทศบาลมากข้ึน และโรงงาน โรงชุบ ทานจะมีการ
ตรวจสอบอยางไร มีการตรวจสอบอยางตอเนื่องหรือไม กรณีโรงชุบในเขตบานมวง เคยมี
การรองเรียน ปญหาน้ำเสียและเทศบาลไมมีงบประมาณรองรับในการแกไข เชน ไมมี
งบประมาณนำน้ำไปตรวจสอบ ไมไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไว ปญหาน้ำท่ีมีสารตกคาง
ประชาชนไดรับความเดือดรอนเทศบาลจะมีวิธีการแกไขอยางไร และการเก็บขยะ ควร
เปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะครัวเรือน เปนทุกๆ ครัวเรือน เนื่องจาก         
บางครัวเรือนไมไดชำระคาธรรมเนียม เพราะสามารถจัดเก็บขยะไดเอง ซ่ึงเปนสิ่งท่ี          
ไมถูกตอง ทานนายกฯ จะมีแนวทางแกไขอยางไร 

ประธานสภา:  เชิญทานนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถาม 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภา ผมขอมอบหมายผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตอบขอซักถาม 
นายกเทศมนตรี  

นายรังสรรค: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนาย 
ผอ.สาธารณสุขฯ รังสรรค ขวางแปน ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอตอบขอซักถามดังนี้   

1.การจัดการขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะท้ัง 9 หมูบาน และจางเหมากำจัดขยะ 
ขยะท่ัวไป มีคาธรรมเนียมเก็บรวบรวมขยะอยางนอยครัวเรือนละ 20 บาท และไดรับ                  
ถุงจัดเก็บขยะจำนวน 3 ใบ จัดเก็บโดยกองคลัง และจัดเก็บเปนประจำทุกเดือน                
บางครัวเรือนท่ีไมมีขยะ และสามารถกำจัดขยะโดยไมมีมลพิษตอสิ่งแวดลอมหรือชุมชน              
ถุงขยะขาดแคลนเปนบางชวง ไดแกไขปญหามาโดยตลอด  

 2.มีการรณรงคคัดแยกขยะเปนประจำทุกเดือน โดยเฉพาะวัสดุรีไซเคิลคัดแยกและนำมา
บริจาคในโครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ นำรายไดมาชวยผูปวยภาวะพ่ึงพิง และมีการ
รณรงคกำจัดขยะเปยก ใบไม จัดเก็บทุกวันอาทิตยและวันพฤหัสบดี เพ่ือนำมาทำปุยหมัก 
สำหรับคาธรรมเนียมในการกำจัดขยะและถุงขยะ ผูอำนวยการกองคลังจะเปนผูชี้แจง 

 3.โรงงานชุบ มีปญหาเรื่องปลอยน้ำเสีย กองสาธารณสุขฯ ไดออกพ้ืนท่ีแกไขปญหาโดยการ
นำน้ำตัวอยางสงตรวจ สำหรับงบประมาณไมไดตั้งไว แตมีการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
คือ อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ไดสงน้ำไปตรวจ ผลปรากฎวาน้ำไมมีมลพิษท่ีจะทำใหเกิดผล
กระทบ แตนำ้ทำใหนาขาวบางสวนเสียหาย จึงไดใหคำแนะนำแกโรงงานชุบ ใหบำบัดน้ำเสีย
กอนท่ีจะปลอยลงสูแหลงน้ำสาธารณะ การประชุมในวันนี้เปนการพิจารณารางเทศบัญญัติ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงมีโรงงานหลายแหงดำเนินการโดยไมขอใบอนุญาต 
เทศบาลจึงไดออกเทศบัญญัติ เพ่ือควบคุมกิจการตางๆ และคาธรรมเนียมท่ีจะนำมาบริหาร
จัดการ พัฒนาทองถ่ินตอไป 

ประธานสภา:  เชิญสท.สงัด เขียวธง 
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สท.สงัด: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม              
ทุกทาน ผมนายสงัด เขียวธง ขอสอบถามเรื่องขยะ ซอย 26 บานเสง มีพ้ืนท่ีวาง และมีคน
นำขยะ เชน ท่ีนอนเกา ก่ิงไม ตนไม ไปท้ิง เจาของท่ีดินวางเปลา จึงไดแจงผมใหประสาน
เทศบาล หามท้ิงขยะในพ้ืนท่ีบริเวณนั้น รวมถึงทำปายติดหามท้ิงขยะ และขยะท่ีนำมาท้ิง     
ทำใหเกิดไฟไหมหลายครั้ง เทศบาลจะมีวิธีแกไขอยางไร 

ประธานสภา:  เชญิทานนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถาม 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภา พ้ืนท่ีสวนบุคคลหากผูใดนำขยะมาท้ิงในบริเวณนั้น เจาของท่ีดินควร 
นายกเทศมนตรี ฟองรอง สำหรับปายหามท้ิงขยะ จะทำใหแตตองติดปายดานนอกในพ้ืนท่ีสาธารณะครับ 

ประธานสภา: สำหรับคาธรรมเนียมขยะ ขอใหผูอำนวยการกองคลัง ชี้แจงใหท่ีประชุมรับทราบ 

นางรัตนติยา: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปงบประมาณ  
ผอ.กองคลัง 2566 ถุงขยะขาดแคลนจริง เนื่องจากจำนวนประชากร ครัวเรือนท่ีเพ่ิมมากข้ึน กองคลังจึง

ไดแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยการขอรับการจัดสรรถุงขยะท่ีผูรับจางไมใชแลวหรือไมได
มาตรฐานทางการผลิต มอบใหเทศบาลและนำไปแจกจายใหประชาชนแทนไปกอนโดยไมมี
การเก็บคาธรรมเนียม และในปงบประมาณ 2567 ไดแกไขปญหาถุงขยะขาดแคลน โดย
การลดความหนาของถุงขยะลง จัดเก็บขยะได 16 กก.ตอถุง ทำใหไดถุงขยะเพ่ิมข้ึน จาก
เดือนละ 9,000 ถุง เปน 12,000 ถุง เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี การขนขยะคือคาธรรมเนียม สวนถุงขยะคือภาชนะใชในการจัดเก็บขยะ ไมไดเปนการ
ขายถุงขยะ ดังนั้นคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ อยูท่ีความตองการของแตละครัวเรือน
ตองการใหเทศบาลขนขยะไปกำจัดใหหรือไม จึงมีการจายคาธรรมเนียมขนขยะ และไดมี
การประสานกองสาธารณสุขฯ ในเรื่องการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ ฉะนั้น
คาธรรมเนียมขนขยะอยูท่ีความตองการของครัวเรือน ซ่ึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาล                
มีครัวเรือนประมาณ 2,000 กวาครัว ขอนำเรียนท่ีประชุมทราบคะ 

ประธานสภา: เชิญสท.สงัด เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนทานประธานสภา เรื่องถุงขยะ บานผมเปนรานคา ไดมีการนำถุงขยะมาบริการ
ประชาชนในหมูบาน หากผมซ้ือถุงมาจากท่ีอ่ืนและประทับตราเทศบาล จะสามารถทำได
หรือไม 

ประธานสภา: ถุงขยะ หามซ้ือขายโดยเด็ดขาด ถุงขยะเปนภาชนะจัดเก็บขยะท่ีเทศบาลมอบใหหลังจาก
ชำระคาธรรมเนียมขนขยะเทานั้น  ตอไปเชิญสท.พรพิมล สุใจโรจน 

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภา กองสาธารณสุขฯ ไดมีการประชาสัมพันธรณรงคคัดแยกขยะ โดย
เฉพาะงานภายในหมูบาน เชน งานศพ งานแตงงาน ข้ึนบานใหม การคัดแยกขยะขวดน้ำ 
ขวดพลาสติก ขยะเปยก เศษอาหาร โดยผอ.กองสาธารณสุขฯ นำอุปกรณคัดแยกขยะไป
มอบใหหมูบาน ปจจุบันหายไป ขอใหเทศบาลดำเนินการจัดการวัสดุอุปกรณในการคัดแยก
ขยะ รองรับท้ังขยะเปยก ขยะแหง และประชาสัมพันธบอยๆ เพ่ือกระตุนใหประชาชน               
เกิดการคัดแยกขยะมากข้ึน 
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ประธานสภา: ผมขอสอบถามการกำจัดขยะติดเชื้อ เรามีวิธีการกำจัดอยางไรใหปลอดภัย เชิญทานนายกฯ 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภา ผมขอมอบหมายใหนายชวโรจน ก่ิงแกว รองนายกเทศมนตรี เปนผู 
นายกเทศมนตรี ตอบขอซักถาม 

นายชวโรจน: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ปญหาขยะเปนปญหาใหญของชุมชนเมือง  
รองนายกเทศมนตรี และเทศบาลตำบลบานแปนกำลังกาวเขาสูชุมชนเมือง ปญหาขยะจึงเปนปญหาในอันดับ

ตนๆ ท่ีผานมาประชาชนอาจจะยังขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ บานผมเสียคาธรรมเนียม
ขยะเดือนละ 20 บาท เนื่องจากแมผมบริหารจัดการเรื่องขยะในบานเปนอยางดี แต
ครัวเรือนอ่ืนๆ ผมไมแนใจชำระคาธรรมเนียมเดือนละเทาไหร การรณรงคคัดแยกขยะขอให
ทานสมาชิกสภา ชวยกันเปนกระบอกเสียงใหเทศบาล เนื่องจากเราเปนผูนำ พูดใหชาวบาน
มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ปญหาขยะเปนปญหาใหญของโลก โลกรอนเนื่องจากขยะ 
ขอใหปลูกจิตสำนึกรณรงคคัดแยกขยะ สำหรับคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ ครัวเรือนละ 20 
บาท ผมคิดวานอยเกินไป ปจจุบันสังคมเมือง คาแรง คาอาหารข้ึนทุกอยาง แตเรายังคง            
เก็บคาธรรมเนียมครัวเรือนละ 20 บาท ซ่ึงในระเบียบสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดไมเกิน 
300 บาทตอครัวเรือน ขอสอบถามความคิดเห็นหากจะเพ่ิมคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ                     
ทานสมาชิกสภาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางไร เพ่ือใหผูท้ิงขยะตระหนักในการท้ิงขยะ 
ไมท้ิงพรำ่เพ่ือ เนื่องจากคาธรรมเนียมถูกมากแค 20 บาท   

ประธานสภา: จากปญหาท่ีเกิดข้ึนเทศบาลจึงไดพิจารณาจัดทำรางเทศบัญญัติเทศบาลฉบับนี้ ข้ึนมา 
รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯ ท้ัง 3 เรื่อง เนื่องจากเรื่องเหลานี้สงผลตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม จัดทำรางเทศบัญญัติฯ เพ่ือใหเขายุคสมัยปจจุบัน คารบอนเครดิต การนำ
พลังงานธรรมชาติ น้ำ หมุนเวียนมาใชใหม เพ่ือลดภาวะเรือนกระจก เชิญผูอำนวยการกอง
สาธารณสุขฯ ชี้แจงเรื่องการกำจัดขยะติดเชื้อ 

นายรังสรรค: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลไดจัดเก็บธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
ผอ.สาธารณสุขฯ ท่ัวไป ข้ันต่ำครัวเรือนละ 20 บาท ในวันนี้ยังไมไดพิจารณาคาธรรมเนียมเก็บขยะท่ัวไป แต

เปนการพิจารณารางเทศบัญญัติขยะติดเชื้อ เรื่องการเก็บรวบรวม การขน การกำจัด ซ่ึง
เทศบาลตำบลบานแปนไมมีความพรอมในการเก็บรวบรวมจึงไดมอบหมายใหเอกชนเปนผู         
เก็บรวบรวมขยะในพ้ืนท่ีและมีคาธรรมเนียมในการขออนุญาต 1,000 บาท และสงไปกำจัด
ท่ีอ่ืน ขยะติดเชื้อ ปจจุบันนำไปรวบรวมไวท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและสงตอไป
กำจัดท่ีโรงพยาบาล ในปงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลถายโอนไป
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนั้นเทศบาลตำบลบานแปนจึงตองออกเทศบัญญัติ             
ขยะติดเชื้อเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการนำไปกำจัดท่ีถูกตองตามหลักสุขอนามัย 
สำหรับขยะอันตราย เทศบาลมีการเก็บรวบรวมทุกหมูบานและนำไปกำจัดโดยการทำบันทึก
ขอตกลงกับองคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย นำสงบริษัทเอกชน
เพ่ือนำไปกำจัดตอไป สวนการคัดแยกขยะในงานแตงงาน งานศพ งานข้ึนบานใหม เทศบาล
ไดดำเนินการมาแลวและไดรับความรวมมือจากหมูบานเปนอยางดี แตขาดความตอเนื่อง 
ความเขมขน โดยเฉพาะผูนำชุมชน สมาชิกสภา อสม. แมบาน เจาหนาท่ีกองสาธารณสุขฯ 
จะไดรวมกันดำเนินงานตอไป อดีตไดนำถังขยะเปยกไปใหหมูบานกรณีมีงานในหมูบาน 
ปจจุบันไมไดดำเนินการ รวมถึงการแยกขยะขวดน้ำพลาสติก ในปงบประมาณ 2567 จะได
ปรึกษาหารือรูปแบบการดำเนินการเรื่องคัดแยกขยะ การดำเนินงานเรื่องนี้ตองอาศัยความ 
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 รวมมือจากชุมชน หมูบาน สวนการข้ึนคาธรรมจัดเก็บขยะ ดีมาก แตประชาชนคงไดรับ
ผลกระทบ ท้ังนี้คงจะมีการประชุมประชาคมผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติการ
จัดการขยะท่ัวไป สวนประชากรแฝงหรือแรงงานตางดาว เทศบาลไดกำชับผูประกอบการให
แรงงานตางดาวชำระคาธรรมเนียมไดท่ีเจาของผูประกอบการ และรับมอบภาชนะถุงดำเพ่ือ
เก็บรวบรวมขยะใหเทศบาลนำไปจัดการ  สวนท่ีนอนขนาดใหญ ท่ีนำไปท้ิงไวในท่ีดินของ
เอกชน หากประชาชนตองการท้ิงท่ีนอนเกาและไดชำระคาธรรมเนียมเก็บขยะเปนท่ี
เรียบรอยแลว สามารถนำท่ีนอนเกามาวางไวหนาบาน เทศบาลจะเก็บไปกำจัดใหทาน และ
ขยะของผูประกอบกิจการขายของเกา ตองขออนุญาตประกอบการและชำระคาธรรมเนียม
จึงจะสามารถดำเนินกิจการได ขอนำเรียนท่ีประชุมรับทราบ 

ประธานสภา: เชิญสท.ณรงค  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค: เรียนทานประธานสภา ขยะนอกเขตพ้ืนท่ีมาจากผูประกอบการรานคาของเกา ขยะตางๆ ท่ี
สามารถขายไดจะเก็บไว สวนขยะท่ีไมสามารถขายไดจะนำใสถุงปุย ใหเทศบาลจัดเก็บ               
สวนนี้ถือเปนรายจายของเทศบาล เทศบาลจะมีแนวทางแกไขอยางไร เม่ือประชาชนนำขยะ
นอกพ้ืนท่ีเขามาใหเทศบาลจัดเก็บ 

ประธานสภา: เทศบาลไดจัดทำโครงการรณณรงคคัดแยกขยะนำขยะมาแลกไข  ทำใหชวงหนึ่งเทศบาล                
ลดปริมาณขยะลงได อยากใหเทศบาลไปศึกษาดูงานท่ีประสบผลสำเร็จขยะเปนศูนย                        
เชิญทานนายกฯ ตอบขอซักถามเรื่องขยะนอกพ้ืนท่ี 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภา มอบหมายผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตอบขอซักถาม 
นายกเทศมนตรี  

นายรังสรรค: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ปญหาผูประกอบการขายของเกาในพ้ืนท่ี  
ผอ.สาธารณสุขฯ รางเทศบัญญัติในวันนี้ ครอบคลุมถึงกิจการเก็บรวบรวมของเกา ดังนั้นผูประกอบการตองขอ

อนุญาต และขยะท่ีเหลือจากการคัดแยกแลว ตองชำระคาธรรมเนียมการกำจัดขยะท่ีใช
ไมได ปจจุบันเทศบาลจะตรวจสอบถุงขยะท่ีไมมีตราสัญลักษณของเทศบาล เปนขยะ
ประเภทใด ผูใดเปนเจาของ หากทราบจะแนะนำใหชำระคาธรรมเนียม หากไมสามารถ
ทราบไดวาเปนของผูใด เทศบาลตองจัดเก็บเพ่ือความสะอาดเรียบรอย เนื่องจากเปนอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลท่ีตองดูแลความสะอาดเรยีบรอยของบานเมือง 

ประธานสภา: เชิญสท.ณรงค  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค: เรียนทานประธานสภา ขยะท่ีคัดแยกแลว ไมใสถุงตราสัญลักษณของเทศบาล ใสกระสอบท้ิง
ไวหนาบาน มีหลายจุดในเขตเทศบาลขอใหตรวจสอบ และจะมีแนวทางพูดคุยกับเจาของ
อยางไรใหชำระคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ 

ประธานสภา: หากเจาของผูประกอบการคาของเกา รานคา โรงงานตางๆ ชำระภาษี ชำระคาธรรมเนียม 
สามารถท้ิงขยะได เพราะเทศบาลจะนำภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีผูประกอบไดชำระ 
มาบริหารจัดการในเรื่องเหลานี้ รายละเอียดเหลานี้อยูรางเทศบัญญัติเทศบาลท่ีไดแจกให 
ขอใหทานศึกษาดวยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไมครับ  
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                 ไมมีนะครับ ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรืออภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุม         
โดยจะขอมติท่ีละเรื่องนะครับ 

 1.สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล              
บานแปน เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 กรุณายกมือข้ึน
ครับ ขอทานเลขานุการสภาเทศบาลชวยนับดวยครับ  เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บานแปน เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 จำนวน  12 เสียง 

 2.สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล               
บ านแปน  เรื่อง สถาน ท่ีจำหน ายอาหารและสถาน ท่ีสะสมอาหาร  พ .ศ .2566                     
กรุณายกมือข้ึนครับ ขอทานเลขานุการสภาเทศบาลชวยนับดวยครับ  เปนอันวาสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบานแปน เห็นชอบรับหลักการแห งรางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล                 
บานแปน เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566 จำนวน                
12 เสียง   
3. สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล              
บานแปนเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.256  กรุณายกมือข้ึนครับ ขอทานเลขานุการ
สภาเทศบาลชวยนับดวยครับ  เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน เห็นชอบรับ
หลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2566  จำนวน 12 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัต ิ1.เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ           
พ.ศ.2566 2.เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566 และ 
3.เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2566 จำนวน 12 เสียง ประกอบดวย                 
นายประดิษฐ  เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล / นายคำรณ จายโจง รองประธานสภา
เทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค  เช้ือเย็น/ สท.จิรพงค 
อุประโจง/สท.จันทรแสง จิตอารี/ สท.วสุพล มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน/ สท.ถนอม                  
ญาณะโรจน/ สท.พรรณรตัน อุประโจง /สท.ภาคิน  หลาเมือง/ สท.สงัด เขียวธง 

4 .4 ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบานแปน  เรื่อง                     
การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566 และ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2566          
วาระท่ี 2 (การแปรญัตติ)   

ประธานสภา ญั ตติ ท่ี  4 .4  ต าม ท่ี สภ า เท ศบ าลต ำบ ลบ าน แป น มี ม ติ  เห็ น ชอบ ให พิ จ ารณ า                      
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.2566 เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566 
และ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566   สามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้น ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั้นผมจะขอ
สอบถาม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายและแปรญัตติ เชิญเสนอครับ  ถาไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแปรญัตติ ดังนั้นผมจะขอมตท่ีิประชุมสภาโดยขอมติท่ีละเรื่อง    
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1.ท านใดเห็ นชอบใหคงไวตามรางเดิม  รางเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตำบลบ านแปน                   
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ 
ขอใหทานเลขานุการสภาชวยนับดวยครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตามรางเดิม 
จำนวน 12 เสียง 
2.ท านใดเห็ นชอบใหคงไวตามรางเดิม  รางเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตำบลบ านแปน                   
เรื่อง  สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566 ขอไดโปรดยกมือ              
ข้ึนครับ ขอใหทานเลขานุการสภาชวยนับดวยครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตาม              
รางเดิม จำนวน 12 เสียง 
3.ท านใดเห็ นชอบใหคงไวตามรางเดิม  รางเทศบัญญั ติ เทศบาลตำบลบ านแปน                                 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 ขอไดโปรดยกมือข้ึน ขอทานเลขานุการสภา
ชวยนับดวยครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตามรางเดิม   จำนวน 12 เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม 1.รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566  2.รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
บานแปน  เรื่อง  สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566                          
3. การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2566 จำนวน 12 เสียง ประกอบดวย นายประดิษฐ  
เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล / นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/              
นางสาวอุไร  สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค  เช้ือเย็น/ สท.จิรพงค               
อุประโจง/สท.จันทรแสง จิตอารี/สท.วสุพล มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน/ สท.ถนอม                  
ญาณะโรจน /สท.พรรณรตัน อุประโจง /สท.ภาคิน  หลาเมือง/ สท.สงัด เขียวธง 

4.5 ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2566 และ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2566 
วาระท่ี 3 (การลงมติ)   

ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2565 ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3  
ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะมีมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม  
ดังนั้นผมจะขอถามมติท่ีประชุมสภา โดยขอมติท่ีละเรื่อง 
1.สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบานแปน                 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 ตราเปนเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลบานแปน ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ  ขอทานเลขานุการสภาเทศบาลชวยนับดวยครับ 
มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบใหรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน ตราเปน                   
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน จำนวน  12  เสียง 
2.สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบานแปน                 
เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2566 ตราเปนเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลบานแปน ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ  ขอทานเลขานุการสภาเทศบาลชวยนับ
ดวยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบใหรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน ตราเปน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน จำนวน  12  เสียง 
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3.สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบานแปน              
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 ตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน   
ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ  ขอทานเลขานุการสภาเทศบาล ชวยนับดวยครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาล เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน  จำนวน 12 เสียง                        

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานแปน 1.เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2566 2.เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ.ศ.2566 และ 3.เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2566 จำนวน 12 เสียง 
ประกอบดวย  นายประดิษฐ  เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล / นายคำรณ จายโจง                 
รองประธานสภาเทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค                 
เช้ือเย็น/ สท.จิรพงค อุประโจง/สท.จันทรแสง จิตอารี/ สท.วสุพล มูลเทพ/ สท.พรพิมล 
สุใจโรจน/ สท.ถนอม  ญาณะโรจน/ สท.พรรณรัตน อุประโจง /สท.ภาคิน  หลาเมือง 
สท.สงัด เขียวธง 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ   

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุมท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามหรือแจง
ปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเชิญครับ  เชิญสท.ถนอม  ญาณะโรจน 

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ขยะเปนปญหาท่ัวโลก อยูท่ีการบริหาร
จัดการ รณรงคใหบอยข้ึน และเทศบาลควรมีรถเก็บขยะแบบอัดทาย ขอใหคณะผูบริหาร                   
สมาชิกสภาเทศบาลปรึกษาหารือรวมกันเพ่ือหาทางแกไข เสนอแนะใหจัดซ้ือรถกำจัดขยะ
แบบอัดทาย 

ประธานสภา: เชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 

สท.วสุพล: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามการกอสรางรางระบายน้ำ 
หนาบานนางวาสนา เปนงบประมาณในป 2566 ไมทราบวาจะดำเนินการในชวงใด 

ประธานสภา:  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ครับ 

นายมนัสน:  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล โครงการนี้ตั้งงบประมาณไวในป 2566
นายกเทศมนตรีฯ  และรอเงินงบประมาณเขามา จะรีบดำเนินการใหกอนสิ้นปงบประมาณนี้ คาดวาจะไดเริ่ม 
     ดำเนินการในชวงกลางเดือนกันยายนครับ 

ประธานสภา: เชิญสท.อุไร สมอุทัย 

นางสาวอุไร:  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ตามภาพท่ีไดนำเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ 
เลขานุการสภา  ปายเทศบาลท่ีติดตั้งบริเวณบานหนองเตา  เจาของท่ีดินแจงจะสรางอาคาร รานคา แตปาย 
     เทศบาลบดบังอาคาร รานคาท่ีกำลังจะกอสราง ทานจะมีวิธีแกไขอยางไร ปายของเทศบาล  

           ติดตั้งบริเวณดานหนาพระเจาทันใจ ตรงขามวัดหนองเตาคะ 

ประธานสภา: ปายประชาสัมพันธนี้ เทศบาลติดตั้งโดยการขออนุญาตกรมทางหลวง เชิญทานนายกฯ 
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นายมนัสน: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชกิสภาเทศบาล ปายประชาสัมพันธของเทศบาล สังเกต 
นายกเทศมนตรีฯ จากภาพถาย เดิมเปนพ้ืนท่ีรกราง และเทศบาลไดขออนุญาตกรมทางหลวง แตในปจจุบัน

ยุคสมัยเปลี่ยนไป ปายเทศบาลบดบังทัศนียภาพท่ีดินของเอกชน ผมจะไดนำเรื่องเขา                  
ท่ีประชุมปรึกษาหารือรวมกับหัวหนาสวนราชการ และแจงใหสภาเทศบาลทราบในคราว
ตอไป 

ประธานสภา: เชิญสท.ภาคิน หลาเมือง 

สท.ภาคิน: เรียนทานประธานสภา ผมขอทวงถามทานนายกฯ เรื่องไฟก่ิงซอยไกมอเตอร ตามท่ีนายกฯ 
แจงจะลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสถานท่ี และจะแจงใหทราบในการประชุมวันนี้ครับ 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการขอขยายไฟก่ิงซอยไกมอเตอร 
นายกเทศมนตรีฯ กองชางไดลงพ้ืนท่ี พบวาอยูในเขตพ้ืนท่ีคาบเก่ียวตำบลเหมืองจี้ จะตองนำเรื่องเขาแผนของ

เทศบาล ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอปาซาง เพ่ือดำเนินการในข้ันตอนตอไป 

ประธานสภา: เชิญสท.จิรพงค  อุประโจง 

สท.จิรพงค: เรียนทานประธานสภาและผู เขารวมประชุมทุกทาน ขอสอบถามโครงการทำถนน                   
แอสฟลทติกบานบอโจง ชวงท่ี 1  ไดโยกยายงบประมาณจากโครงการระบบประปาหมูบาน
บอโจง งบประมาณปพ.ศ.2566 จะดำเนินการกอสรางไดเม่ือใด  และโครงการระบบ
ประปาหมูบาน บานบอโจง จะดำเนินการกอสรางไดเม่ือใด ขอทราบรายละเอียดเพ่ือแจง
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 

ประธานสภา: ผมขอทำความเขาใจ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานบอโจง ขณะนี้ยังไมสามารถ                
ดำเนินการได เนื่องจากไมมีงบประมาณ หากผูบริหารไดรับงบประมาณเพ่ิมเติม หรือมีเงิน
เหลือจายจากสวนอ่ืนๆ ถึงจะสามารถทำได แตหากไมมีงบประมาณจริงๆ ตองแปรเปลี่ยน
โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก ชวงท่ี 1 - 3 ไปเปนโครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน ขอใหผูอำนวยการกองยุทธศาสตร ชี้แจงทำความเขาใจใหท่ีประชุมรับทราบ 

นายไกรยศ: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการกอสรางถนน 
ผอ.ยทุธศาสตรฯ สายกลางบาน บานบอโจง ครั้งแรกเปลี่ยนเปน โครงการปรับปรุงระบบประปาบานบอโจง 

ซอย 3 และเปลี่ยนมาทำถนนแอสฟลทติก สวนโครงการปรับปรุงระบบประปา มีแผนจะใช
เงินเหลือจาย หรือเงินสะสมของเทศบาลมาดำเนินการ หรือขอใชเงินบานรั้ว-ทุงกอน 
จำนวน 450,000 บาท ท้ังนี้ตองพูดคุยกับทางหมูบาน เพ่ือหาทางออกรวมกัน 

ประธานสภา: การใชงบประมาณบานรั้ว-ทุง  หากหมูบานไมมีโครงการ ไมมีแผนรองรับ ก็ไมสามารถใช
งบประมาณในสวนนี้ได ดังนั้นงบประมาณสวนนี้สามารถโอนไปใชในโครงการท่ีจำเปนกอน
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการบริหารงบประมาณของคณะผูบริหาร และปลัดเทศบาล และนำเขาสู            
สภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เชิญรองนายกเทศมนตรี ชวโรจน 

นายชวโรจน: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ขอยอนกลับไปเรื่องปายประชาสัมพันธของ 
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาล ตรงขามวัดหนองเตา หากมีการยายปายประชาสัมพันธจะมีคาใชจายพอสมควร 

ตองคำนึงถึงความคุมคาในการยาย  อยางนอยขอใหมีหนงัสือคำรองจากผูท่ีไดรับผลกระทบ 






